
Aðalfundur foreldrafélagsins 
 Tími: Mið. 12.5.2016 
  
Mættir:                                                                                                                    
17 manns 
Auður S. Arndal – Ingólfur Th. Bachmann – Elín Hlíf Helgadóttir– 
Selma Dagbjört Guðbergsdóttir– Anna María Snorradóttir– Sigrún Eðvardsdóttir–
 Sigga (?) – Eiríkur Á. Guðjónsson – Gunnar Júlíusson – Margrét Jónsdóttir. – Ásta 
Leonhardsdóttir – Jóhanna Snorradóttir – Bergþór Júlíusson – María Eliasen –
 Steinunn Sigurbergsdóttir – Sveinbjörn M. Njálsson – Erna I. Pálsdóttir. 
  
Fundarefni: 
  

1.     Setning – Auður S. Arndal 
o   Fundur settur 20:15 
o   Tæknilegir örðugleikar töfðu og fundur hófst um 20:40 
  

2.     Kosning embættismanna fundarins, fundarstjóra og fundarritara 
o   Margrét Jónsdóttir fundarstjóri 
o   Elín Hlíf Helgadóttir fundarritari 

  
3.     Formaður Foreldrafélagsins, Auður S.Arndal flutti skýrslu stjórnar 

o   Sjá glærur. 
o   Fráfarandi stjórn kynnt. 
o   Grunnstoð kynnt. 

 Ágúst: Fundur formanns með umsjónarkennurum. 
  Skjöl kynnt sem afhent voru kennurum og  
bekkjarfulltrúum haust 2016 

 September:  Fundur með bekkjarfulltrúum. 
 Október: Fræðslufyrirlestur “Þegar mynd segir meira en 

1000 orð”. 
  5-7.bekk og 8.-10.bekk. 
  Öryggi í stafrænum samskiptum, 50% styrkur frá  
Lionsklúbbi á Álftanesi. 

 Október: Fundur með bæjarstjóra vegna stöðu húsnæðismála,  
ýtt á niðurstöður fundar frá vori 2015. 

 Nóvember: Afmælisskjal undirritað af foreldrafélaginu og  
skólastjóra og sent á alla foreldra. 

 Nóvember: Fræðslufyrirlestur “Ást gegn hatri”. Nemendur 4.-
7.bekkjar. Lionsklúbburinn Seyla styrkti um 50%. 

 Nóvember: Jóla- og góðgerðadagurinn. Dagurinn gekk mjög vel.  



 Desember: Fundur Grunnstoðar með bæjarstjóra. Hönnunarvinna 
vegna stækkunar skólans er að fara í gang.  Skv. Sveinbirni 
skólastjóra liggur þarfagreining fyrir frá vori 2015  
þ.e.a.s. fyrir skólann og Frístund, 
en hönnunarvinna hefur enn ekki farið í 
gang. Er á borði bæjarstjóra og næsta verk er að ráða arkitekta til  
að hefja verkið. En spurningin er með hversu mikið þetta mun 
kosta og síðan þarf að taka ákvörðun um vilja og hversu hratt skal  
fara í þetta verkefni þ.e. að stækka við skólann. Skólastjórn og  
foreldrafélag þurfa áfram að ýta á bæjarstjóra með málið. 

 Febrúar: Öskudagsskemmtun. Fjáröflun 10. bekkjar.  80% fer 
í söfnunarsjóð, 20% í gjöf fyrir Elítuna. 
Keypt var Apple TV og Netflix áskrift fyrir Elítuna. 

 Mars: Páskabingó. Gekk vel. 
 Apríl: “Hvernig líður börnunum okkar? “ 
 Apríl: Grunnstoð. Sameiginlegur fræðslufyrirlestur í Sjálandsskóla. 

 
 Annað: Foreldrarölt gekk vel í vetur. 

Anna María og Selma stýrðu því og gekk ágætlega. Mönnun í röltið 
erfiðari nú í vor,  sérstaklega hjá eldri nemendum. Tillaga að ýta á  
foreldra hvað varðar sameiginlega ábyrgð. 

 Auður þakkar fyrir veturinn. 
  

4.     Gjaldkeri, Ingólfur Th.Bachmann lagði fram reikninga félagsins og greinir
 frá stöðu söfnunarreikninga nemenda. 

o   Ingólfur leggur fram reikninga, sjá skjal. 
o   Breytingar á innheimtu foreldragjöldum þetta árið urðu etv. til þess
 að minna skilaði sér. Þarf e.t.v. að endurskoða aftur. 
o   Hagnaður 70.000 árið 2016. Gjöf foreldrafélagsins er ekki inni 
í þeirri tölu. 
o   Reikningar árganga í vörslu Foreldrafélags Álftanesskóla, sjá nánar 
skjal. 
  

5.     Umræður um skýrslu stjórnar og gjaldkera 
o   Hafa orðið hækkanir vegna viðburða milli ára? 

  Minni innkoma á jóla- og góðgerðadags hjá 10.bekk milli ára. 
  Þarf að skoða vel verðlagningu í kaffihúsi, þarf e.t.v. að hækka 
að ári. 

 Skýrsla stjórnar borin til atkvæða, samþykkt með öllum greiddum  
atkvæðum. 

o   Skýrsla gjaldkera borin til atkvæða, samþykkt með öllum greiddum 
atkvæðum. 
  



6.     Lagabreytingar 
o   Engar lagabreytingar 
 

7.     Kosning stjórnar 
      Hætta í stjórn 

o   Elín Hlíf Helgadóttir, Eiríkur Ágúst Guðjónsson og Ingólfur 
Th. Bachmann. 

      Nýir í stjórn 
o   Bergþór Júlíusson, María Eliasen, Eva Lind Vestmann. 

 
8.     Kosning skoðunarmanns ársreikninga 

o   Núverandi skoðunarmenn endurkjörnir 
 

9.     Kosning fulltrúa foreldra í skólaráð 
      Ásta Leonhardsdóttir verður áfram 
      Jóhanna Snorradóttir að hætta 
      Auður S. Arndal hefur áhuga á að koma inn í skólaráðið  
      Foreldrafélaginu er falið að finna enn einn fulltrúa í skólaráð 
 

10.   Önnur mál 
      Erindi frá skólastjórnendum um námsmat og nýjan  
námsmatskvarða í 10.bekk sem búið er að innleiða. 

o   Erna I. Pálsdóttir fór yfir efni, kynnt nánar síðar. 

      Tillaga að hækka framlag foreldra til foreldrafélagsins úr 1.500 í 
2.000. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. 

 Mikilvægt að hvetja foreldrafélag til að upplýsa foreldra  
um stöðu á innheimtu gjalda. 

 Tillaga til stjórnar foreldrafélagsins að senda innheimtu  
gjalda á báða foreldra. Stjórn mun taka til skoðunar. 
      Gjöf til skólans – gjafabréf að upphæð 100.000 til kaupa á  

spjaldtölvum 
      Fráfrandi stjórn þakkað. 
     Sveinbjörn skólastjóri þakkaði stjórn foreldrafélagsins. 

 


